

ทำดี..ตามรอยพ่อหลวง ร.๙!! ว.บัณฑิตศึกษา ม. ศรีปทุมจับมือภาคเอกชน USR สร้างความเข้มแข็ง ให้ชุมชนด้วยหลัก “บวร” จ.ชัยนาท จัดบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๑



วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชน และจ.ชัยนาท จัดกิจกรรม SPU USR ทำดีตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ด้วยการจัดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยหลัก “บวร” ปีที่ ๒ จ.ชัยนาท ด้วยการจัดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมด้วยกิจกรรมการบริการวิชาการสู่ชุมชน ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม อำเภอมนรมย์ จังหวัดชัยนาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้จัดทำโครงการฯ กล่าวว่า วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ SPU ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน 17 บริษัท คณะกรรมการวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท และประชาชน ในเขตจังหวัดชัยนาท ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรมการทำดีเดินตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ กับโครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยหลัก “บวร” ปีที่ ๒ จังหวัดชัยนาท ณ วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม อำเภอมนรมย์ จังหวัดชัยนาท ซึ่งการจัดทำโครงการฯ ในครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม หลักๆ คือ 1. กิจกรรมการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๑ 2. กิจกรรมการบริการวิชาการสู่ชุมชน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3. กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่อำเภอมนรมย์ จังหวัดชัยนาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 ด้วยการเดินตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ กับศาสตร์พระราชชา ด้วยวิถีชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กที่ได้รับการบรรพชาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ให้สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นการสืบทอดและจรรโลงพระพุทธศาสนาให้สืบทอดอยู่คู่ชาติไทยสืบไป

โดยมี พระเดชพระคุณ พระธรรมปริยัติโมลี เจ้าคณะภาค 3 พระอุปัชฌาย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางประภัสสร ตรีศิลา วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน ประชาชนและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมในพิธีฯ

ดร.อุทัยรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดความร่วมมือร่วมใจ จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะคุณโกสสิทธิ์ ะฉลิวรรณ ประธานบริหาร บริษัท สตาร์ ชันไชน์ จำกัด ที่ได้บริจาค เงินสนับสนุนและร่วมทำบุญกิจกรรมต่างๆในครั้งนี้และยังได้เปิดร้านอาหาร ขนมหวาน เพื่อให้บริการแก่ทุกท่าน ที่เข้ามาร่วมงาน

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้จัดกิจกรรมการบริการวิชาการสู่ชุมชน โดย ผศ.ดร.นิลุบล ศิวบรรวัฒนาผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยบริการSPU พร้อมด้วย ดร.ปรางทิพย์ ยูวานนท์ คณาจารย์วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ SPUได้ ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แนวคิดทางการตลาดเบื้องต้นแก่คนในชุมชน และนายบุญส่ง สิงห์ทอง ผู้ใหญ่บ้านได้ นำหัวหน้าลูกบ้านจำนวน 8 คุ่ม นำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชน ได้แก่ ผักหวาน เครื่องจักรสานจากไม้ ผัก ตบชวา ไม้กวาด ผลิตภัณฑ์จากไม้ เข้าร่วมแสดงในงานด้วย พร้อมกันนี้ทางคณะเจ้าภาพได้มอบเงินสนับสนุน เพื่อ เริ่มดำเนินโครงการทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่๙ อีกด้วย

และกิจกรรมสุดท้าย เป็นการมอบทุนการศึกษา จากหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ อาทิ บริษัท สตาร์ ชันไชน์ จำกัด ,บริษัทคริสตัลวิว วินโดว์แอนด์ดอร์ จำกัด ,กลุ่มตลาดพระรูป, บริษัทไวทล เฮลท์ โพรดัคส์ จำกัด, บริษัท พีวเจอร์ มาสเตอร์ จำกัด, บริษัท ศิริดำรง เอ็นจิเนียริง จำกัด, บริษัท วงศ์สุวรรณ จำกัด,บริษัท เวลด์โปรแทรวีลด์ จำกัด ฯลฯ ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีและมีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 20 คน จาก 4 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม ,โรงเรียนดอนสนวน ,โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ และโรงเรียนชุมชน วัดศรีมณีวรรณ ซึ่งการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ทางเจ้าภาพและเจ้าภาพร่วมได้รวบรวมปัจจัยจากการบริจาคใน ครั้งนี้ได้เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 234,634.75 บาทโดยจะได้นำเงินปัจจัยเข้าร่วมสนับสนุนให้กับ 3 กิจกรรมดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป ท้ายที่สุดนี้คงต้องขอขอบพระคุณ ท่านเจ้าภาพ ร่วมและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่งานวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี อิมบุญกันถ้วนหน้า

#วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ.ศรีปทุม#SPU-USR